

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số : ~~718~~/BXD-VLXDV/v: Chuyển mục đích đầu tư
của dự án xi măng Quang Minh.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản 25/TTr-XNTBQM ngày 10/4/2013 của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh về việc loại bỏ dự án xi măng Quang Minh và Tờ trình số 26/TTr-XNTBQM ngày 11/4/2013 của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh về việc xin chuyển mục đích đầu tư dự án xi măng Quang Minh với công suất thiết kế 0,35 triệu tấn XM/năm tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 (gọi tắt là Quy hoạch 1488) đã nêu rõ quan điểm và mục tiêu đầu tư các nhà máy có quy mô công suất tối thiểu từ 2.500 tấn clanhke/ngày trở lên và đáp ứng được các chỉ tiêu về tiêu hao điện năng ≤ 90 Kwh/tấn xi măng, tiêu hao nhiệt năng ≤ 730 Kcal/kg clanhke, nồng độ bụi phát thải ra môi trường ≤ 30 mg/Nm³

Dự kiến tiêu thụ của cả nước vào năm 2015 sẽ đạt khoảng 71 triệu tấn, trong đó nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 61 triệu tấn, khả năng xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn; trong khi nguồn cung xi măng của cả nước khả thi khoảng 83,86 triệu tấn/năm (theo Quy hoạch 1488 thì nguồn cung xi măng vào năm 2015 là 94,24 triệu tấn).

Trong bối cảnh kinh tế của đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, năm 2012 Bộ Xây dựng đã kiểm tra rà soát lại các dự án đầu tư xi măng trong Quy hoạch 1488 và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi quy hoạch các dự án có công suất dưới 2.500 tấn clanhke/ngày và giãn tiến độ đầu tư một số dự án sang giai đoạn đầu tư sau năm 2015.

Dự án xi măng Quang Minh có quy mô công suất nhỏ với công suất thiết kế 1.000 tấn clanhke/ngày (tương đương 0,35 triệu tấn/năm) nếu tiếp tục đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn như suất đầu tư sẽ cao, không đảm bảo được các chỉ tiêu tiêu hao về điện, nhiệt năng, nồng độ bụi phát thải ..., dẫn tới việc đầu tư không hiệu quả, sản phẩm xi măng sẽ không cạnh tranh được trên thị trường và gây thiệt hại cho chủ đầu tư và xã hội.

Trên cơ sở đó, ngày 03/4/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 485/TTg-KTN về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo

quy hoạch, đưa 09 dự án có quy mô công suất dưới 2.500 tấn clanhke/ngày ra khỏi Quy hoạch 1488, trong đó có dự án xi măng Quang Minh. Việc điều chỉnh này là phù hợp với nội dung của Quy hoạch 1488 (trong đó giao Bộ Xây dựng tiến hành rà soát và kiến nghị điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước), phù hợp với lợi ích của đất nước và cũng vì chính lợi ích của các doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ việc Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh đã chủ động xin chuyển mục đích đầu tư dự án xi măng sang đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng khác cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Cụ thể như sau: Đối với việc chuyển dây chuyền nhà máy nghiền – đóng bao xi măng trắng công suất 15 tấn/ngày của xí nghiệp từ Thanh Hóa ra lắp đặt trên mặt bằng của dự án xi măng Quang Minh, đây chỉ là việc thay đổi địa điểm, không làm thay đổi đến cung cầu xi măng của cả nước; Đối với việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung và nhà máy sản xuất vôi hoạt tính bằng lò quay, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển vật liệu không nung.

Bộ Xây dựng đề nghị Xí nghiệp thương binh Quang Minh, trong quá trình chuyển đổi mục đích đầu tư phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư; Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm được triển khai việc chuyển đổi mục đích đầu tư từ dự án xi măng sang sản xuất các loại vật liệu xây dựng nêu trên để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển mục đích đầu tư dự án của xi măng Quang Minh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐ&TBXH;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Trần Nam